

LM TR M PHÚC

C M NGHI M/ SUY NI M L I CHÚA

Chúa Nhật 5 Thứ Năm Năm C

Lời Chúa : Lc 5, 1-11

**Hình ảnh Chúa Giêsu muốn làm nên một khuôn mặt của Phêrô trong giai đoạn đầu này. Ngài vào nhà của bà nhóc gia của Phêrô và chữa cho bà khỏi bệnh.**

Khi Ngài bắt đầu rao giảng, dân chúng quá đông nên Ngài xuống thuyền của Phêrô để giảng dạy và vì thế, sau khi giảng cho dân chúng xong, Ngài bảo Phêrô lui thuyền ra đánh cá. Một lần nữa thuyền đi ngược lại với thuyền : " Thưa Thầy, suốt đêm qua chúng con đã giăng lưới mà chẳng bắt được cá, nhưng vâng lời Thầy con sẽ thả lưới". Giảng xong thì đi thuyền ra là một hành động gần như ngược lại, nhưng vâng lời Thầy. Kết quả là vớt được cá, cá đầy thuyền đến nỗi thuyền rách lưới, phải gọi một chiếc thuyền khác để mang cá về. Động tác một cá lọt lòng này, Phêrô kinh ngạc và sụp mặt dưới chân Thầy và nài xin : " Thưa Thầy, xin Thầy hãy xa con, vì con là người tội lỗi". Phêrô nhìn nhận Thầy mình là Thiên Chúa, vì thế ông sợ như Môsê ngày nào đó đứng trước bụi gai cháy và kính hãi. Đây là một kinh nghiệm quý báu cho Phêrô. Giờ đây, ông mới biết Thầy mình là ai.

Kinh nghiệm của Phêrô là một bài học cho chúng ta. Chúa đã đến trên thuyền của chúng ta, hỏi thăm chúng ta, Ngài vào trong thuyền của chúng ta, Ngài cũng bảo chúng ta ra khỏi đánh cá, nhưng chúng ta không dám vâng theo lời Chúa. Chúng ta sợ... sợ người ta chê, sợ người ta biết mình là người công giáo, sợ thất bại... và chúng ta vấp ngã trong tháp ngà của chúng ta. Chúng ta sợ vì chúng ta chỉ nhìn đến một mình, vì chúng ta không liên kết với Chúa. Chúng ta có một thói quen cách để nói lên niềm tin của chúng ta trước mặt thế gian, nhưng chúng ta vẫn ngồi ngóng. Mọi người chúng ta có một môi trường khác nhau, nhưng chúng ta chỉ có một sự mạnh mẽ là làm sao cho chúng ta không sợ hãi và yêu mến Chúa. Chúng ta có một thói quen vũ khí rất hữu hiệu là bác ái. Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài mong muốn chúng ta loan truyền tình yêu của Ngài bằng một đời sống yêu. Thế giới hôm nay đang khao khát tình yêu vì thế giới này

không còn tình yêu mà chỉ thấy tranh chấp, hận thù. Mẹ thánh Têrêxa Cancutta đã rao giảng sự thật về tình yêu và đã mang nhiều linh hồn về với Chúa. Con đã sống tình yêu riêng mà trừu tượng chúng ta, chỉ cần chúng ta bước đi. Chúng ta không cần ai biết, tình yêu tự nhiên sẽ hiển nhiên nếu chúng ta dám yêu như Chúa đã yêu. Chúng ta đừng bao giờ dùng để trừu tượng mà ngụy tạo anh em không cần.

Phêrô đã vâng lời Thầy và ông đã được chứng tỏ cá tính. Mẹ cá đó không do tài khéo của ông mà do quy định của Thầy. Chúng ta có làm gì và kết quả ra sao, không phải do tài khéo của chúng ta mà do hồng ân của Chúa. Chúng ta chỉ là dụng cụ mà thôi.

**Cuối cùng, Phêrô đã bước đi mà theo Thầy. Phêrô đã nhìn ra Chúa của mình và đã theo Ngài. Ông đã hoàn toàn tin tưởng vào Thầy Giêsu và vì thế ông không ngại bước đi, vì nay đi vào quý trọng nhất chính là Thầy Giêsu mà ông đã nhìn nhận.**

**Chúa đang mời gọi chúng ta vào vòng nhỏ của Ngài. Đừng lú loma mê, chỉ thấy sự thật. Chúng ta hãy quên đi đời mình, Chúa đang chờ chúng ta.**

Lm Tr m Phúc

Kính chuy n:

H ng

-----